

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)**

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. กรรมการนโยบายลาออก	รับทราบ รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี กรรมการนโยบาย มีหนังสือขอลาออกจากกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
๒. การประชุมร่วมระหว่างตัวแทนคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการสรรหากลาง ในการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๗	รับทราบ การประชุมร่วมระหว่างประธานและกรรมการนโยบายจำนวนหนึ่งในฐานะตัวแทนคณะกรรมการนโยบายร่วมกับผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสรรหากลาง ถึงอำนาจหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. รับรองคำวินิจฉัยคณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ๒ เรื่อง	<p>ตามที่คณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้ง ๑๕ เรื่อง นั้น มีคำวินิจฉัย จำนวน ๒ เรื่อง ที่ประชุมมีความเห็นและข้อสรุปดังนี้</p> <p>๑. เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๖ ยกเว้นประเด็นดังนี้</p> <p>๑.๑ ข้อพิจารณาของคณะกรรมการประเด็นคำถามการสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไต้หวัน (นายอู๋ เจาเซี่ย) โดยเห็นว่าเป็นคำถามทั่วไปที่ผู้ชมผู้ฟังต้องการรับทราบ ซึ่งไม่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเงินกับไต้หวันได้</p> <p>๑.๒ ที่ประชุมเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำคำชี้แจงต่อสาธารณะอีกเพราะว่าเวลาว่างเลยมาพอสมควรและฝ่ายบริหารได้แก้ไขปัญหาและเยียวยาบรรเทาความเสียหายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๖ ในทุกประเด็นเนื่องจากข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าการนำภาพฟุตบอลงาน Comic Avenue 8 ไปใช้ในรายการ วันใหม่ วาไรตี้ โดยไม่ดำเนินการถ่ายทำเอง ไม่รู้ว่าเป็นงานที่เก็บเงินค่าจ้างและไม่ขออนุญาตผู้จัดบูธการ์ตูนและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวก่อน เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงควรให้ว่ากล่าวตักเตือน และเสนอแนะให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ภาพฟุตบอลของผู้อื่นเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นกรณีนี้ อีก อีกทั้งได้ตรวจสอบแรงจูงใจในการทำงานนี้</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการส่งคำวินิจฉัยทั้ง ๒ เรื่อง พร้อมความเห็นของคณะกรรมการนโยบายให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>๔. หากผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ประสงค์จะมีหนังสือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการประเด็นใด ให้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านประธานกรรมการนโยบาย</p> <p>มติที่ประชุม รับรองคำวินิจฉัยคณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสองเรื่อง โดยมีเงื่อนไขตามความเห็นและข้อสรุปของที่ประชุม</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๔. ร่างแผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗) และแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ตามที่ ส.ส.ท. ได้ประกาศใช้แผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) มา ๒ ปี แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและเหมาะสมกับบริบทของ ส.ส.ท. ยิ่งขึ้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗) และแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไป นั้น คณะกรรมการบริหารได้รับทราบแผนดังกล่าวแล้ว จึงขอนำเสนอแผนดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ นโยบายเพื่อพิจารณา</p> <p>ที่ประชุมมีความเห็นและข้อสรุปดังนี้</p> <p>๑. (ร่าง) แผนงานปี ๒๕๖๗ : ให้ปรับแผนงานที่ ๙ แผนการดำเนินการสู่เป้าหมายการเป็น Net Zero ปี ๒๕๗๓ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ ของฝ่ายบริหาร ซึ่งตามภารกิจและปัจจัยการดำเนินงานของ ส.ส.ท.อาจไม่จำเป็นต้องทำเป้าหมายสูงสุดไปถึง Net Zero แต่ควรเน้นการดำเนินงานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Green Office โดยวัดเป้าหมายจากส่วนที่เพิ่มขึ้น (Marginal) จากปีที่ผ่านมา เช่น วัดจำนวนการลดใช้ทรัพยากร (เช่น การใช้น้ำ จำนวนขยะ จำนวนการใช้ไฟฟ้า) เทียบกับปี ๒๕๖๖ เป็นต้น โดยวัดเป้าหมายจากส่วนที่เปลี่ยนแปลง (Marginal) จากปีที่ผ่านมา เช่น วัดจำนวนการใช้ทรัพยากร (เช่น การใช้น้ำ จำนวนขยะ จำนวนการใช้ไฟฟ้า) เทียบกับปี ๒๕๖๖ เป็นต้น โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลนำเสนอส่วนที่ปรับปรุงนี้ให้นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย ในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาตรวจทานให้ตรงกับความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายก่อนแจ้งให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p>๒. (ร่าง) แผนแม่บทฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗) : ให้ปรับปรุงข้อมูลปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนแม่บท (หน้า ๖) หัวข้อ ๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์และแผนบริหารกิจการ เนื่องจากภาพที่ ๒ ที่แสดง Milestone การพัฒนาองค์กรเพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับแผนบริหารกิจการที่ได้อนุมัติไปแล้ว โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลสรุปเป็นข้อความแทนการใช้รูปภาพดังกล่าว และผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พิจารณาตรวจทานก่อนแจ้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗) และแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลดำเนินการตามความเห็นและข้อสรุปของที่ประชุม</p>
<p>๕. รับรองการใช้ข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อกำหนดการดำเนินงานของ</p>	<p>เนื่องด้วยปัจจุบันได้ประกาศใช้ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยระเบียบดังกล่าวให้ยกเลิกระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗</p>	<p>สรรหา และการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และบรรดาระเบียบอื่นซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน จึงส่งผลให้หน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖ ทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับได้ จึงเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอรับรองให้การดำเนินการดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จได้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.๒๕๖๗ ใช้บังคับ</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๖ ดำเนินการต่อไปได้ตามแผนงานเดิมที่คณะกรรมการนโยบายได้เห็นชอบภายใต้แผนบริหารกิจการและงบประมาณองค์การประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว จึงเห็นควรให้รับรองการใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามเสนอ</p> <p>มติที่ประชุม รับรองให้การดำเนินการภายใต้รหัสกิจกรรม ๖๗-5๐๑.๓-๐๔-๐๑ และรหัสกิจกรรม ๖๗-5๐๑.๓-๐๔-๐๒ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไป “ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๓” จนกว่าจะแล้วเสร็จได้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.๒๕๖๗ ใช้บังคับ ตามเสนอ</p>
<p>๖. การโอนย้ายนางพรพิมล เสนมดุง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (เฉพาะกิจ) ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด</p>	<p>ฝ่ายบริหารขอลถอนวาระออกไปก่อน</p>
<p>๗. รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๔/๒๕๖๖</p>	<p>สำนักตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ไตรมาส ๔/๒๕๖๖ มีประเด็นนำเสนอ ดังนี้</p> <p>๑) สรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๔/๒๕๖๖ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) และสรุปการดำเนินงานที่สำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม ๓ ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ๒ ครั้ง</p> <p>๒) สรุปการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไตรมาส ๔/๒๕๖๖ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑๒ งาน มีประเด็นจากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น ๓๘ ประเด็น (ระดับความเสี่ยงสูง ๖ ประเด็น ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๑๙ ประเด็น ระดับ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ความเสี่ยงต่ำ ๑๓ ประเด็น) ซึ่งฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖ ประเด็น และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอีก ๒๒ ประเด็น</p> <p>ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. ควรเพิ่มคำอธิบายรายละเอียดการนำเสนอเนื้อหาของรายงานให้มีความชัดเจนให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ของผู้ปฏิบัติงานในสำนักตรวจสอบซึ่งได้ตั้งเกณฑ์การประเมินแตกต่างจากเกณฑ์ทั่วไปเพื่อให้มีความท้าทาย และ ๒) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ที่เสนอให้เพิ่มอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อแสดงสัดส่วนการเพิ่มขึ้น/ลดลง โดยควรเขียนอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดว่าหมายถึงเสนอให้ทำเป็นสัดส่วนร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง เนื่องจากการพิจารณาจากจำนวนเงินของผลต่างอาจไม่ได้แสดงถึงผลกระทบที่สามารถเปรียบเทียบที่มีนัยสำคัญ</p> <p>๒. ประเด็นการขออนุมัติรับเงินและการใช้งบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระเบียบที่เกี่ยวข้องครอบคลุมในประเด็นการควบคุมภายในแล้วนั้น ที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หาก ส.ส.ท.ได้รับเงินสนับสนุนมาใช้ในโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว จนส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีเงินเหลือแล้วมีการโยกเงินไปไว้ส่วนกลาง จึงเสมือนว่าสามารถนำเงินสนับสนุนไปใช้อย่างอื่นได้หรือไม่ เนื่องจากระเบียบและมติคณะกรรมการนโยบายกำหนดให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สามารถโยกงบประมาณในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (กรณีวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อเห็นชอบ) ในช่วงเวลาใดก็ได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการโยกงบประมาณเพื่อปรับงบกลางปีเท่านั้น หากเป็นเช่นนี้แล้ว ระเบียบดังกล่าวจะยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ โดยในประเด็นนี้ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชี้แจงว่าผู้อำนวยการไม่สามารถโยกงบประมาณได้ทันที เนื่องจากในทางปฏิบัติหากมีโครงการใดที่มีงบประมาณไม่เพียงพอจะไม่สามารถโยกงบประมาณจากโครงการที่คาดว่าจะมีเงินเหลือได้ทันที ต้องรอให้โครงการนั้นดำเนินการเสร็จสิ้นก่อน ในกรณีนี้จะโยกงบประมาณได้หากมีการตั้งงบสำรองไว้ที่ส่วนกลางแล้วเท่านั้น</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่าในประเด็นนี้ ได้มีความเห็นที่เป็นประโยชน์จากการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ๓ คณะที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาล การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงและอาจมีข้อสรุปในเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ จึงให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันจัดทำรายงานการประชุมร่วมดังกล่าวใน ๓ ครั้งที่ผ่านมา แล้วเสนอรับรองในการประชุมร่วมครั้งต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ โดยอาจแจ้งเวียนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุม</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักตรวจสอบภายในนำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ</p>
<p>๘. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ของ ส.ส.ท. ต่อวุฒิสภา</p>	<p>รับทราบ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ของ ส.ส.ท. ต่อวุฒิสภา ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๙. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	<p>๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ปรับแก้ไข</p> <p>๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ</p>

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย